

## นโยบายการจัดการความเสี่ยง

สาขาจัดการความเสี่ยงในหลายด้าน โดยการทำให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่จัดประชุมทุกไตรมาส ความเสี่ยงต่างๆ ที่พิจารณา มีดังต่อไปนี้

### การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

สาขามีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของลูกค้า สาขาไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของสาขา สาขามีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

### ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

ความเสี่ยงภัยด้านการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ยงภัยที่ก่อให้เกิดการสูญเสียทางการเงินจากการกำหนดราคาหรือเลือกกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่เหมาะสม และทำให้นี้สินค้ำสินไหมทดแทนที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ สาขาับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยโดยผ่านทางสัญญาประกันภัยที่ได้จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

### ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของการรับประกันภัย

ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการรับประกันภัยก่อนและสุทธิจากการรับประกันภัยต่อ สัมพันธ์กับประเภทความเสี่ยงภัยที่สาขารับประกัน โดยแสดงตามมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

### ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยการลงทุนประเภทระยะสั้นและระยะยาวโดยมีผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว สาขาได้บริหารความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนควบคู่กับความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น

### ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่สาขาตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด



ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อจากการประกันภัยต่อบริหารผ่าน “มาตรฐานด้านความมั่นคงสำหรับผู้มีคุณสมบัติการเป็นผู้รับประกันภัยต่อ” (“Security Standard for Qualified Reinsurers”) ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงการกระจุกตัวจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่รายงาน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสาขาที่มีฐานลูกค้าจำนวนมากฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสำคัญ เนื่องจากผู้เอาประกันภัยของสาขากระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย

### ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

สาขามีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของสาขา และเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง